

## DIỄN VĂN KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Kính thưa các Quý vị đại biểu!  
Kính thưa toàn thể giảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn trường!

Trong không khí tưng bừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018, trên phạm vi cả nước. Hôm nay, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc mừng nhiệt thành nhất tới các thầy cô giáo của các thế hệ đã, đang tham gia xây dựng trường từ những ngày đầu được thành lập, để hôm nay thế hệ chúng tôi có quyền tự hào về truyền thống của Trường.

Những ngày này, nhà trường và các thầy cô giáo của các thế hệ đã nhận được những lời chúc mừng, những tặng hoa, những món quà, từ những tâm lòng thành kính, tri ân của các thế hệ học viên và của các cấp lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân và bạn bè thân hữu gần xa. Đặc biệt là sự hiện diện của các vị khách quý trong buổi lễ long trọng hôm nay, thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc, những tình cảm chân thành, là người cổ vũ động viên và cùng ta làm đổi mới chúng tôi tiếp tục vững bước hướng tới tương lai. Chính các thế hệ học viên là nguồn động viên, cổ vũ để giúp cho chúng tôi thêm yêu nghề và giữ vững truyền thống nhà trường nói riêng và đạo làm thầy nói chung.

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Hơn 36 năm qua, trong suốt quá trình phát triển, trường đã xác định rõ sứ mạng, chiến lược và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, gắn liền với sự đổi mới và phát triển của đất nước, của ngành. Mỗi thời kỳ đều có những loài khảm, khác biệt đối với các thế hệ lãnh đạo, các thầy cô giáo, viên chức và người lao động, đồng thời cũng tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển của nhà trường. Đến hôm nay, Trường đã trở thành địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, nghiên cứu khoa học đáng tin cậy của ngành và xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động không ngừng được nâng lên, dần dần được phát huy rộng rãi, dần chú ý đến tăng cho sáng tạo, tạo điều kiện, cơ hội cho các thế hệ đóng góp cho sự phát triển của Trường; Dẫn chủ trương học thể hiện qua: cơ chế, quy trình quản lý đào tạo, quản lý nguồn học, chăm sóc người học, dần dần trong phân phối và sử dụng các nguồn lực của Trường. Đặc biệt dần dần trong tiếp cận các cơ hội phát triển cá nhân. Đến nay, Trường có cảnh quan môi trường rất khang trang, hiện đại, đội ngũ giảng viên có trình độ được chuẩn hóa, trong đó có 10 tiến sĩ, 20 thạc sĩ (có 5 nghiên cứu sinh).

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Nhờ sự kế thừa, sự nỗ lực đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động, từ năm 2013 cho đến nay, trường được Bộ giao

1

nhận vụ đào tạo bồi dưỡng, nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao. Từ đầu năm đến nay, trường đã mở được 262 lớp với 9.750 lượt học viên theo học; Trong đó có các chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý, lãnh đạo cấp phòng, chương trình bồi dưỡng các ngạch công chức kiểm lâm, các ngạch công chức Thú y - Bảo vệ thực vật, thanh tra; đặc biệt đào tạo 11 lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính với 576 học viên theo học; tư vấn cho các đơn vị là thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Binh đoàn 15, tư vấn hỗ trợ phát triển, thành lập cho 81 Hợp tác xã ở các tỉnh Đồng tháp, Bến tre, Tây Ninh, Gia Lai, Quảng Ngãi (Trong đó tư vấn 55 HTX theo Quyết định 442-TPH tương). Năm 2018, Trường đã đạt thành tích nổi bật cả phát triển chương trình đào tạo và phát triển khách hàng mới dựa trên nền tảng các quan hệ truyền thống, đồng thời nâng cao năng lực của giảng viên, trong năm đã có 2 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, các giảng viên, cán bộ quy hoạch đã đạt chuẩn về phương pháp sư phạm, trình độ chính trị, quản lý cấp phòng... theo quy định. Nhiều cán bộ quy hoạch được tin nhiệm đã được bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp. Các chính sách khuyến khích nâng cao trình độ giảng viên được cải tiến tăng cường cả thời gian và tài chính. Lĩnh vực kinh tế hợp tác và bồi dưỡng lý luận chính trị phát triển vượt bậc. Nhiều tình đã ký thỏa thuận khung về đào tạo, tư vấn phát triển kinh tế hợp tác. Nhiều đơn vị trong và ngoài ngành đã ký các hợp đồng đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng lý luận chính trị. Thành tích này thuộc về tất cả cán bộ công nhân viên nhưng trước hết là đội ngũ cán bộ giảng viên trực tiếp tham gia các lĩnh vực này. Để sự phát triển bền vững, chúng ta phải thành tâm với sự thay đổi của môi trường, năng lực thích ứng này đòi hỏi mỗi người thầy, mỗi nhà quản lý phải tự thay đổi tư thức, thay đổi ý chí và thái độ sao cho phù hợp với một thế giới phẳng, phù hợp quy trình toàn cầu hoá và thời đại công nghệ 4.0. Thay đổi để phục vụ tốt nhất người học khi mà chính họ cũng thay đổi không ngừng, nghĩa là giá trị công hiến cho người học sẽ quyết định sự mệnh của chính chúng ta. Sáng tạo, tận tâm với sự nghiệp, vượt lên thách thức là thước đo cho sự thay đổi này.

Có được thành quả trên là nhờ sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các cơ quan chức năng của Bộ, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP Hồ Chí Minh, sự đồng viên, tin tưởng, hợp tác giúp đỡ vô cùng quý báu của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài ngành, của anh chị em học viên đối với nhà trường, sự nâng đỡ, sáng tạo của Ban giám hiệu, sự tận tâm của đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động. Nhà trường hy

2

vong trong thời gian tới vẫn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo, sự động viên, tin tưởng, hợp tác, giúp đỡ và công cụ của

Thầy mất nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, sự phối hợp các cơ quan chức năng thuộc Bộ, sự hợp tác giúp đỡ và cùng quý báu của các cá nhân, đơn vị đối với nhà trường trong suốt thời gian qua.

Xin cảm ơn sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các thế hệ đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Trường. Thành tích này là thuộc về tất cả nhiều thế hệ.

Xin cảm ơn Quý đại biểu đến dự, chung vui với nhà trường trong ngày hôm nay.

Cảm ơn các tổ chức, cá nhân bạn bè gần xa đã gửi điện hoa, thư, quà cho nhà trường trong ngày đại lễ hôm nay.

Kính chúc Quý đại biểu và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018*

**HIỆU TRƯỞNG**  
(Đã ký)  
**TS. Đinh Công Tiến**